

Chuẩn Bị Cho Bài 5

TẠI GIA ĐÌNH

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

THIÊN CHÚA LÀ CHA YÊU THƯƠNG

Qua những vật Chúa dựng nên chúng ta nhìn thấy những dấu chỉ của một người Cha yêu thương. Thiên Chúa không chỉ ban cho chúng ta sự sống nhưng còn tiếp tục săn sóc chúng ta. Trong bài này các em sẽ học về tình thương của Thiên Chúa là Cha đối với chúng ta và với mọi loài. Các em cũng học biết Chúa cho mỗi người chúng ta một thiên thần giữ mình để bảo vệ và hướng dẫn chúng ta.



Tôi Yêu ...

Khuyến khích mọi người trong nhà thêm vào câu "Tôi yêu..." trong khi nói chuyện. Dùng câu đó khi nói chuyện điện thoại, khi đi học hay làm việc ban sáng, và trước khi đi ngủ.

Gia Đình Săn Sóc

Làm một bảng liệt kê những cách gia đình có thể chỉ cho thấy chúng ta là những cộng sự viên của Chúa săn sóc trái đất. Chẳng hạn, tái chế giấy báo, ống lon hay kính...

Lấy Bất Cứ Con Bài Nào

Dùng những con bài số 4, 3, 2 hay con "ách" trong bộ bài. Tráo bài và úp xuống mặt bàn. Mỗi người trong nhà rút một con bài và kể ra những việc khác nhau Chúa đã ban. Chẳng hạn, khi lật lá bài lên mà là số 4, kể ra bốn việc; nếu là con ách thì kể ra một việc.





Ngày Chúa Nhật

Khi dâng lễ, chúng ta cảm tạ Chúa về những quà tặng Chúa ban. Trên đường đến nhà thờ, mỗi người tự hỏi mình: "Tôi sẽ cảm ơn Chúa về quà tặng nào?"

Trong Tuần

Gia đình đi chơi ở ngoài trời. Quan sát những vật giúp gia đình gần gũi và tiếp xúc với tạo vật của Chúa.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Gia Tài của Chúng Ta Trong Khoa Học

Có nhiều người nghĩ rằng có sự xung khắc giữa đức tin và khoa học. Họ tin rằng nếu Thiên Chúa dựng nên trời đất, thì sự tiến hóa không thể xảy ra. Một Linh mục Dòng Tên người Pháp đầu thế kỷ XX đã cố gắng giúp chúng ta nhìn thấy bàn tay Thiên Chúa trong thế giới khoa học. Cha Pierre Teilhard de Chardin tin rằng tiến hóa là công việc tạo dựng liên tục của Chúa. Có lần ngài viết ngài muốn dạy cho dân chúng biết nhìn thấy Chúa ở mọi nơi, ngay cả những nơi kín nhiệm nhất trong thế giới.

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Nhớ đến lòng nhân lành của Thiên Chúa

Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai.
St 2:15



Đôi khi chúng ta quên Chúa rất nhân từ đối với chúng ta. Chúng ta phỏng định rằng những người và vật trong thế giới luôn hiện hữu vì chúng ta. Đôi lúc khi mất đi những gì chúng ta quý hóa chúng ta mới nhận ra chúng ta đã coi nhiều cái như dĩ nhiên.

Chúng ta đang sống trong một xã hội và trong một nền văn hóa lúc nào cũng muốn có thêm. Chúng ta được dạy rằng bí quyết hạnh phúc là có nhiều quần áo hơn, nhà cửa lớn hơn, nhiều đồ chơi hơn, và chiếm hữu nhiều hơn. Huấn luyện một tâm hồn biết ơn bắt đầu từ gia đình để tin rằng chính con người chứ không phải đồ vật đem đến hạnh phúc.